

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>เปลี่ยนบัญชียาบ้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.โอบุส คัมฉายา รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบูรณาการควบคุม (เมท) แอมเฟตามีนอย่างสร้างสรรค์ ว่า กำลังศึกษาการปรับยาบ้าเป็นยาเสพติดประเภท 2 เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำมาใช้ได้ และหากจำเป็นอาจใช้ ม.44 แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับยาเสพติดประเภท 5 ได้แก่ กัญชา กัญชา ใบกระท่อม กำลังดูรายละเอียดว่าอาจให้ปลูกเป็นยาสามัญประจำบ้าน เพราะมีข้อพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ว่าช่วยรักษาโรคได้ โดยรัฐต้องเป็นผู้แยกกฎหมายให้ชัดเจน</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. มองว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย หากมีผู้เข้าเกณฑ์ก็สามารถส่งตัวมารักษา หรือใช้มาตรการอื่นๆ ตามแนวทางที่เสนอไป ทั้งนี้หากปรับลดเป็นยาเสพติดประเภท 2 แพทย์จะสามารถนำไปใช้ในการรักษาได้ เบื้องต้น ได้หารือแล้วว่า จะใช้แอมเฟตามีน เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าสามารถนำมาบำบัดรักษาด้านประสาท รวมถึงการกระตุ้นทางจิตประสาท ขณะที่เมทแอมเฟตามีนมีฤทธิ์ในการติดสูง มีพิษต่อสมอง และระบบประสาท</p> <p>นพ.วิโรจน์ วีระชัย ผอ.สถาบันธัญญารักษ์ กล่าวว่า แอมเฟตามีนใช้ในการรักษาโรคสมาธิสั้น รวมถึงมีการศึกษาทั้งในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียว่า สามารถรักษาผู้ติดยาบ้ารุนแรงได้ โดยจะใช้ทดแทนยาบ้าในช่วง 2-3 เดือนแรก ส่วนประเทศไทยยังไม่มีการใช้</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>การปฏิรูปการสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เปิดเผยว่า พล.อ.อ.ธีระภาพ เสนะวงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข ได้เร่งยกร่างกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติให้เสร็จก่อนเดือนต.ค.นี้ จากนั้นเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี แล้วส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป คาดว่าในปี 2560 จะมีคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นการรวมหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมาวางนโยบายร่วมกัน เช่น เรื่องหลักประกันสุขภาพ ความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพ เรื่องการเงินการคลัง โดยต้องมีสำนักงานเฉพาะ และมีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ</p> <p>ขณะเดียวกัน ได้เตรียมข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณาด้วย เช่น เสนอให้ออกพ.ร.ฎ.จัดตั้งสำนักงานมาตรฐานสารสนเทศเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นเคลียร์เรื่องเข้าสู่ด้านสุขภาพในระดับชาติ และในอนาคต เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล แทนการเป็นผู้ให้บริการแบบในปัจจุบัน ซึ่งจะสอดคล้องกับการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยให้หน่วยบริการทั้งหมดเป็นของ อปท. แล้วร่วมกันบริหารในลักษณะเขตสุขภาพ</p>
<p>มติชน</p>	<p>ปฏิรูประบบสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดประชุมวิชาการ "ปฏิรูประบบสุขภาพไทย ประชาธิปไตยร่วมใจชาวไทยสุขภาพดี" และพิธีรับโล่พระราชทานพ.สท./สาธารณสุขอำเภอดีเด่นประจำปี 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ หาดใหญ่ จ.สงขลา และกล่าวว่า สธ.วางยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 2.ระบบบริการ 3.การพัฒนาคน 4.ระบบบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืนของระบบ ต้องบูรณาการระบบบริการสุขภาพทุกระดับ โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิ ที่อยู่ในการบริหารของเจ้าหน้าที่ระดับตำบล อำเภอ โดยการนำของสาธารณสุขอำเภอ หมออนามัย ทันตภิบาล พยาบาล จะเป็นกำลังสำคัญร่วมปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ เป็นทีมในคลินิกหมอครอบครัว เพื่อให้คนไทย 1 ล้านครอบครัวมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคอยดูแลภายในปี 2560 ด้วยบริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี</p>
<p>เดอะเนชั่น</p>	<p>สธ.ขับเคลื่อน eHealth</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พลวรรณ วิฑูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาบริการด้านสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ eHealth โดยร่วมกับ วิเอ็มแควร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกระทรวงฯ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ eHealth ขององค์การอนามัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โลก และ "Digital Thailand" ของรัฐบาล เพื่อยกระดับบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า5</p>	<p>เกณฑ์คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอบทความ เห็นด้วยกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่จะเสนอให้กรม.เห็นชอบหลักเกณฑ์คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โดยบังคับให้ทุกโรงพยาบาลต้องรักษา ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย 72 ชั่วโมงแรกตามอัตราที่กำหนด แต่ กติกาต้องเขียนให้ชัดและญาติควรรับรู้ โดยเฉพาะความหมายของคำว่า "ฉุกเฉินวิกฤติ" เพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้เถียง จนสร้างทัศนคติด้านลบ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จะเป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์ในรถแท็กซี่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ห้ามสูบบุหรี่ในรถแท็กซี่ขณะให้บริการ โดยในส่วนของกรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศบังคับให้เจ้าของรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ทั่วประเทศ ดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ด้วยการติด สติ๊กเกอร์บริเวณคอนโซลบริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าให้เห็นชัดเจน จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ก.ย.นี้ หากฝ่าฝืนจะไม่ผ่านการตรวจสภาพรถเพื่อต่อภาษีประจำปี</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>รกรพ.สต.ถูกปล้นทำคาร์บอน</p> <p>-เสนอบทความว่า สังคมยังมีข้อสงสัยกรณีคนร้ายขโมยรถยนต์ของรพ.สต.ปะกาฮารัง จ.ปัตตานี ไปก่อเหตุคาร์บอน โดยมีสื่อสารมวลชนบางแขนงรายงาน ว่า รถยนต์ที่ถูกขโมยไปเป็นรถสั่งทำพิเศษ มีกุญแจชุดเดียว เป็นการบอกเป็นนัยว่าคนในรพ.มีส่วนรู้เห็นกับคนร้าย แต่ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ ขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่รพ.ก็ยืนยันว่า เป็นรถปิกอัพทั่วไปยี่ห้อฮิอุซุซุ ที่เอฟอาร์ รุ่นพื้นฐาน 2 ประตู ไม่ได้สั่งทำพิเศษ มีแต่การติดตั้งเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ด้านหลังเท่านั้น ขณะที่สม.หลายคนก็ระบุว่า ไม่ใช่รุ่นสั่งทำพิเศษ และไม่เคยมีการนำรถสั่งทำพิเศษมาใช้ เนื่องจากบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นคณาจารย์ประชาชน ไม่คิดว่าจะมีใครมาประสงค์ร้าย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>แนวหน้า</p> <p>โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน คมชัดลึก new)108</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาประปรายใน จ.เชียงใหม่ จันทบุรี เพชรบูรณ์ และบึงกาฬ ได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้สั่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดประจำ 4 จังหวัด เพื่อให้ความร่วมมือกับบุคลากรสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในข่ายต้องระมัดระวัง โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระดับอำเภอ ทั้งนี้ ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่สิงคโปร์ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ สะท้อนว่าในภูมิภาคนี้ยังมีเชื้อไวรัสซิกา จึงต้องเข้มงวดในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และป้องกันไม่ให้ยุงกัด</p> <p>ด้าน นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.ได้ประสานไปยังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป (ECDC) และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสอบถามถึงกรณี ECDC ระบุว่า ไทยมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระดับสีแดง พบผู้ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้น โดยอยากให้ความเข้าใจว่าที่ไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มขึ้น เป็นการสะท้อนว่ามาตรการเฝ้าระวัง การวินิจฉัยโรคของไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หลังมีรายงานโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในบางอำเภอ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเต็มที่ โดยส่งหน่วยปฏิบัติการดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคทันที</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรรณการสืบระดับการเฝ้าระวังการแพร่ของไวรัสซิกา ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกฉีดยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดยุงลาย และหาทางป้องกันการเพาะพันธุ์ รวมถึงตรวจคัดกรองหาผู้ที่อาจติดเชื้อ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อแล้ว 50 ราย เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา หลังพบผู้ติดเชื้อรายแรกเพียง 1 วัน โดยเป็นการติดเชื้อจากในพื้นที่ และผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ขณะที่ ทางกรมมาเลเซีย ยกระดับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในชายแดนติดสิงคโปร์ โดยจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ที่จุดตรวจคนเข้าเมือง ตรวจนักท่องเที่ยวที่มีอาการต้องสงสัยแล้ว 2 ล้านราย แต่ยังไม่พบการติดเชื้อ</p> <p>อินโดนีเซีย ระบุว่า กำลังติดตามการแพร่เชื้อ แต่ยังไม่พบ ส่วนเวียดนามพบผู้ติดเชื้อ 3 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อในท้องถิ่น ด้านไต้หวันยกระดับการเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังสิงคโปร์ และแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์หลีกเลี่ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การเดินทาง</p> <p>ก่อนหน้านี้ ศูนย์ควบคุมโรคของเกาหลีใต้เตือนอาเซียนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาในช่วงเดือน ต.ค. เป็นต้นไป ซึ่งย่างเข้าหน้าฝน โดยเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อแล้ว 10 ราย มี 3 รายเป็นผู้เดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์และเวียดนาม</p> <p>ล่าสุด ทางสาธารณสุขออกมาตรการฉุกเฉินให้อ่านาจ โรช บริษัทผู้ผลิตยาสัญชาติสวิส ในการเข้าทดสอบวินิจฉัยกรณีพบความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสซิกา</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-22 ส.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยแล้ว 3,124 ราย เสียชีวิต 6 ราย มากที่สุด จ.สงขลา 1,196 ราย เสียชีวิต 2 ราย รองลงมา จ.นราธิวาส 537 ราย เสียชีวิต 1 ราย จ.ปัตตานี 388 ราย จ.ตรัง 345 ราย เสียชีวิต 1 ราย จ.พัทลุง 321 ราย จ.ยะลา 182 ราย เสียชีวิต 1 ราย และ จ.สตูล 155 เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุเนื่องจากภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้เกิดแอ่งน้ำขังบริเวณนอกบ้าน กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย</p>
สยามรัฐ	<p>ปัญหาขยะติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีทั้งขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ กรมสบส.จึงได้จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นหลักสูตรแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนทักษะให้บุคลากรในโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ</p>
มติชน	<p>ปิด รพ.บ้านแพ้วสาขาพร้อมมิตร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรเทพ พงศ์ทวีกร ผู้อำนวยการ รพ.บ้านแพ้ว แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทางประชาชนทั่วไปทราบว่า จะมีการปิดการดำเนินการสาขาพร้อมมิตร เนื่องจากหมดสัญญาเช่าพื้นที่ และหากมีผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ใดในพื้นที่ใกล้เคียงสุขุมวิท อาทิ เพชรบุรีตัดใหม่ มีอาคารสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ รพ.จะขอเช่าเพื่อเปิดศูนย์รักษาโรคของรพ.บ้านแพ้วต่อ</p>
สยามกีฬา	<p>โครงการเลิกบุหรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ร่วมกับ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรพันธมิตร และภาคีเครือข่ายสสส. ร่วมกันแถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และร่วมแก้ปัญหาการบริโภคยาสูบ พร้อมสร้างเครือข่ายเลิกบุหรีทั่วประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี</p>
บ้านเมือง	<p>เตือนกินยาคุมอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ อีรัตกุลพิศาล แพทย์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การข้ามเพศจากชายเป็นหญิงหรือหญิงเป็นชาย มีการรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมน เพื่อลดฮอร์โมนเพศเดิม และเสริมฮอร์โมนเพศที่ต้องการ โดยยาที่แพทย์ไม่แนะนำให้กิน ได้แก่ อีอี หรือยาคุม และยาคอนจูเกต เอสโตรเจน หรือพรีมาริน เพราะอาจทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตัน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองเพิ่มขึ้น</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>หมาจรจัดในรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช</p> <p>-เสนอข่าว มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเขียนกลอนตีแผ่ปัญหาสุนัขจรจัดจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมโพสต์ภาพสุนัขนอนบนเตียงเช่นคนไข้ ขอให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไข โดย นายเจริญ สุวรรณบุรณ์ เจ้าหน้าที่รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ภาพดังกล่าวมีพยาบาลเวรตักถ่ายไว้</p>
ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยรัฐ คม ชัด ลึก	<p>กินคางคกปิ้งตาย 2 ศพ</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง จ.น่าน ลงพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านนำคางคกมาปิ้งกิน แล้วเกิดอาการมีนศีรษะ จุกแน่นท้อง อาเจียน ถ่ายเหลว หายใจลำบาก หมดสติ ถูกนำตัวส่งรพ.ทุ่งช้าง เสียชีวิต 2 ราย และป่วยจากพิษคางคกอีก 3 ราย โดยสอบสวนทราบว่า กินเนื้อส่วนข้างตัวคางคกและไข่</p> <p>นพ.สสจ.น่าน เปิดเผยว่า สารพิษที่พบในคางคกคือ บูฟากิน บูโฟที่อกซิน และบูโฟเทนนิน สามารถพบในผิวหนัง เลือด เครื่องในและไข่ มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจนเสียชีวิตได้ จึงขอเตือนประชาชนห้ามนำคางคกหรือไข่คางคกมาบริโภคเด็ดขาด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์	<p>ยกเว้นภาษีผลิตยาและเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ BOI เห็นชอบการให้สิทธิประโยชน์โครงการลงทุนในกลุ่มกิจการผลิตยาและการผลิตเครื่องมือ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยในกลุ่มกิจการผลิตยา จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี เพื่อช่วยลดภาระผู้ผลิตยาที่ต้องใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงโรงงานผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP ขณะที่การผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้เพิ่มประเภทกิจการดังกล่าวในมาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทย เพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 2 ปีจากเกณฑ์ปกติ</p>
โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ	<p>ขยาย อย.สินค้าเอสเอ็มอี-โอท็อป</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวณิ วังตาล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้ร่วมมือกับอย. ผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และโอท็อป ยกกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าและปรับการผลิตให้ได้รับ อย. ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายสินค้า และขยายสู่ตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศ</p> <p>นายบุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ภาพรวมปี 2559 นี้มีผู้ประกอบการเข้ามาขอขึ้นทะเบียนกับ อย. เพิ่มขึ้น 10-20% ถือว่ามีแนวโน้มเพิ่มกว่าทุกปี โดยบางจังหวัดที่เศรษฐกิจขยายตัวดี ยอดคำขอเพิ่มขึ้นถึง 20-30% โดยในแต่ละปี จะมีผู้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนกับ อย. จำนวนหลายแสนราย และได้รับการอนุมัติจาก อย. ปีละประมาณ 4-5 แสนรายการ ซึ่งเป็นอาหาร และเครื่องสำอางมากที่สุด รองลงมาเป็นเครื่องมือแพทย์ และยาต่างๆ</p>

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

